



CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách

Gặp tác giả và nhân vật bức ảnh:
"Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn"

TRANG 2

TRANG 5

Khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm NGÀY GIẢI PHÓNG PHÚ YÊN



TRANG 3

Đông chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025) phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: KHÁNH HÀ

DÂN VẬN - MẶT TRẬN

Nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp

TRANG 6

KINH TẾ

Ngành Xây dựng đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh

TRANG 7

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Chăm lo tốt đời sống, bữa ăn hàng ngày cho chiến sĩ mới

TRANG 9

50 năm, vẹn nguyên tình đồng đội



TRANG 4

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách

Ngày 20/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để cho ý kiến nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trước khi trình HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trước khi trình HĐND tỉnh. Theo đó, bổ sung nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 339 tỉ đồng; điều chỉnh giảm 591,4 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 7 dự án khối tỉnh quản lý và điều chỉnh tăng 591,4 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho 6 dự án và phân vốn còn lại đưa vào phân bổ sau. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các dự án nhằm đảm bảo đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho các dự án theo quy định. Nguồn vốn phân bổ sau khi thực hiện điều chỉnh giữa các dự án là 1.395,3 tỉ đồng.

Về điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025,



Đồng chí Cao Thị Hòa An kết luận hội nghị

phân bổ 262,1 tỉ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để bố trí bổ sung cho các dự án đủ điều kiện, có nhu cầu bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 dự án. Phân bổ 12,5 tỉ đồng từ nguồn vốn phân bổ sau để bố trí cho Dự án trung bày Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2. Phân bổ 190 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách để bố trí chuẩn bị đầu tư các dự án. Điều chỉnh giảm/tăng 13,8 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của dự án giảm khối lượng thực hiện để bố trí hỗ trợ vốn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh tế, HTX của huyện Phú Hòa, TX Đông Hòa và bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện Tây Hòa. Điều chỉnh chủ đầu tư được HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 đối với Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hỗ trợ việc làm bền vững từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Nội vụ, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để việc điều

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là nội dung hết sức quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, không chỉ đảm bảo việc phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách mà còn tạo ra động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, hỗ trợ các chương trình, dự án trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đảm bảo đúng quy định pháp luật, tính khả thi cao, có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục đích, tránh lãng phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị trên cơ sở nội dung góp ý của các đại biểu dự họp, ý kiến thảo luận và kết luận của tập thể Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các nội dung, tài liệu, chuẩn bị trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo xem

xét, thẩm tra các nội dung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, quy định trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn, nhất là hiện nay cả hệ thống chính trị đang chuẩn bị thực hiện các nội dung cho việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo chủ trương của Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình và thời gian, bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân. Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường sự gắn kết trong quá trình sáp nhập, tránh gián đoạn công việc; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Nhân dân.

Tin, ảnh: HÀ MY

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường

Ngày 20/3, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) và phân loại xử lý rác thải cho cán bộ Hội LHPN tỉnh và thường trực hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án phát triển năng lực tổ chức Hội LHPN Việt Nam về BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu do Union Aid Abroad - APHEDA tài trợ thông qua Hội LHPN tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội đã được nghe TS Dư Văn Toán (Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ những kiến thức cơ bản về BVMT; chính sách về tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu và thị trường cacbon; tài nguyên rác thải sinh hoạt - điện rác; những điểm mới của Luật BVMT năm 2020 về quản lý chất thải rắn.

TS Dư Văn Toán cũng đã chia sẻ một số nội dung Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; cam kết giảm phát thải khí nhà kính về net zero cacbon của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới; thực trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam; kinh nghiệm công tác BVMT và cách phân loại, xử lý rác thải ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới; thực tế vai trò của phụ nữ trong công tác BVMT, phân loại thu gom rác, đặc biệt là rác sinh hoạt ở các vùng nông thôn hiện nay... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, tổ chức hội phụ nữ trong công tác BVMT, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong công tác này, chung tay phấn đấu thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính về net zero cacbon của Việt Nam vào năm 2050.

NGỌC DUNG

TIN VĂN

► Ngày 20/3, Huyện ủy Tuy An khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2025 cho 55 học viên là đảng viên mới kết nạp đang sinh hoạt ở các TCCSĐ trên địa bàn huyện. Trong 7 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu nội dung các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

HOÀNG ANH

► UBND huyện Phú Hòa vừa tổng kết công tác tổ chức lễ hội Đền Lương Văn Chánh năm 2025. Lễ hội diễn ra từ ngày 3-5/3. Phần lễ được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm; phần hội được tổ chức phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo bà con nhân dân, du khách tham gia, cổ vũ. Sản phẩm OCOP, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của huyện được trưng bày phong phú, đa dạng. Dịp này, UBND huyện khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội này.

QUỲNH CHI

Khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên

Chiều 20/3, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025) tổ chức hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên; thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 9 hoạt động chính kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025) và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể, tiểu ban tuyên truyền và các đơn vị đã tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối



Quang cảnh hội nghị

hợp tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Trên cơ sở đăng ký của các ngành, địa phương, Sở Tài chính đã có các văn bản đề xuất UBND tỉnh danh mục các dự án, công trình khởi công, gắn biển và khánh thành chào mừng. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên và gặp mặt cán bộ tham gia kháng chiến trước ngày 1/4/1975. Các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng đang được tích cực chuẩn bị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo các công việc đang làm; xem và góp ý phim phóng sự "Phú Yên sau 50 năm giải phóng" do Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các hoạt

động kỷ niệm theo chức năng, nhiệm vụ bám sát kế hoạch, khẩn trương rà soát, triển khai và tham mưu các nội dung được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai các công việc liên quan hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tinh thần tri ân các thế hệ đi trước... Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm phải thật chu đáo, đúng tiến độ, nội dung đảm bảo trang trọng, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh. Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc

Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Tuy An vừa phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

Tại chương trình, hơn 120 nữ đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và cán bộ, hội viên, phụ nữ ở các xã An Định, An Dân, An Cư và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đã cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế hạnh phúc. Chương trình còn

tổ chức cho nữ đại biểu HĐND các cấp, hội viên, phụ nữ tìm hiểu về bình đẳng giới bằng hình thức gameshow "Đường đến bình đẳng giới", với 3 vòng thi, gồm: hỏi nhanh - đáp gọn, đoán ý đồng đội và đi tìm mảnh ghép thần kỳ. Nội dung tập trung trình bày những hiểu biết về Ngày Quốc tế hạnh phúc, Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, nữ lãnh đạo, quản lý, đại biểu dân cử, Quốc

hội, HĐND và chính phủ điện tử - chuyên đổi số.

Đây là hoạt động nhằm góp phần tôn vinh vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; đồng thời là dịp giúp nữ đại biểu HĐND, cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới và cùng nhau lan tỏa những giá trị bình đẳng giới đến cộng đồng.

KHẮC NHỎ

Nhiều hoạt động nổi bật chăm lo đời sống đoàn viên

Theo Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, ban chấp hành công đoàn vận động cán bộ, viên chức, lao động đóng góp, duy trì Quỹ Tương trợ với số tiền trên 124 triệu đồng. Từ nguồn này,

công đoàn xem xét cho 6 lượt đoàn viên vay với lãi suất 0%, góp phần giúp đoàn viên giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Công đoàn còn phối hợp chuyên môn tổ chức các chuyến đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi cho nữ đoàn viên, người lao động nhân các ngày lễ trong năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo được sự gắn bó trong cơ quan, đơn vị...

Song song đó, lãnh đạo ban, các

thành viên ban chấp hành công đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... Đó là phối hợp với Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công đoàn khối Chính quyền đến thăm, tặng 370 suất quà, 18 máy bơm cỏ, 15 chiếc xe đạp cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng... HÀ THỦ

TUY HÒA: Xã hội hóa hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 20/3, tin từ Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa cho biết, theo Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 23/1/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn tỉnh và Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 15/1/2025 của UBND TP Tuy Hòa về phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025, TP Tuy Hòa có 28 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xây dựng 18 nhà, sửa chữa 2 nhà; hộ chính sách, người có công cần xây dựng 6 nhà và sửa chữa 2 nhà.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định là 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, TP Tuy Hòa vận động, xã hội hóa trên địa bàn để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công xây dựng nhà mới là 40 triệu đồng/nhà, nâng tổng số tiền lên 100 triệu đồng; nhà sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà, nâng tổng số tiền lên 50 triệu đồng/nhà.

Ngoài số kinh phí được hỗ trợ, ủy ban MTTQ các phường, xã báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động thêm các nguồn lực đối ứng của gia đình, hỗ trợ của cộng đồng và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (hỗ trợ đối ứng ngày công tối thiểu 20% tổng nguồn kinh phí xây dựng), kết hợp cùng nguồn kinh phí hỗ trợ để xây dựng mỗi căn nhà đảm bảo tiêu chí nền móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng.

TP Tuy Hòa phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/6/2025.

THÚY HẰNG

Gặp mặt động viên các đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Ngày 20/3, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) tổ chức gặp mặt, động viên các học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2024-2025.

Tại kỳ thi này, Trường THPT Nguyễn Huệ có 114 học sinh, thuộc 9 đội tuyển, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học. Thầy Lê Thành Phương, hiệu trưởng nhà trường căn dặn, chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu để giúp các em làm bài thi hiệu quả.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/3/2025. Kỳ thi năm nay có 2.049 thí sinh của các trường THPT trong tỉnh đăng ký dự thi. Về hình thức thi, các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tự luận. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận gồm kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính bằng ngôn ngữ Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++, Python 3.0 trở lên. Nội dung thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT diễn ra thường niên. Những em đạt giải cao, Sở GD&ĐT chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. HIẾU TRUNG

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH PHÚ YÊN (1/4/1975-1/4/2025) VÀ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2025)

50 năm, vẹn nguyên tình đồng đội



Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh cứ điểm Cầu Cháy



Đoàn CCB Tiểu đoàn 13 anh hùng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên

YÊN LAN (thực hiện)

Kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng cứ điểm Cầu Cháy (19/3/1975-19/3/2025), gần 200 CCB Tiểu đoàn 13 anh hùng từ khắp các tỉnh thành trong nước đã về thăm lại chiến trường xưa, dâng hương, giỗ đồng đội và gặp mặt tại Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Cầu Cháy (xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa).

Mùa xuân năm 1975, Tiểu đoàn 13 được giao nhiệm vụ tập kích cứ điểm Cầu Cháy - mục tiêu trọng yếu của chiến dịch. Rạng sáng 19/3/1975, được chi viện trực tiếp hỏa lực của Tiểu đoàn Pháo binh 189, Tiểu đoàn 13 nổ súng tấn công vào cứ điểm địch. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chiến đấu, Tiểu đoàn 13 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt quân địch, bắt tù binh, thu toàn bộ vũ khí, giải phóng hoàn toàn hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh. Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Cầu Cháy đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thăm lại chiến trường xưa sau 50 năm, các CCB rung rung xúc động. Họ nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên khi kẻ vai sát cánh chiến đấu, tưởng nhớ những đồng đội mãi mãi nằm lại trên chiến địa, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Giỗ đồng đội hằng năm do Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 13 phối hợp với chính quyền huyện Tây Hòa và xã Hòa Mỹ Đông tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", âm áp tình đồng đội.

Báo Phú Yên ghi lại một số hình ảnh về hoạt động này.



Đại tá Lưu Công Thục, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 305, Phó ban Liên lạc truyền thống CCB Tiểu đoàn 13 tưởng niệm đồng đội



Giỗ đồng đội hằng năm được tổ chức trang trọng tại Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Cầu Cháy, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa"



Các CCB vui mừng gặp nhau, ôn lại kỷ niệm một thời bằng qua mưa bom bão đạn

Các CCB Tiểu đoàn 13 và đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Bia chiến công Cầu Cháy



Một CCB thắp hương trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên



KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH PHÚ YÊN (1/4/1975-1/4/2025) VÀ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2025)



Gặp tác giả và nhân vật bức ảnh: “Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn”



Trưa 1/4/1975, trên đỉnh tháp Nhạn xuất hiện lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Lá cờ tung bay hiên ngang trước gió vào thời khắc lịch sử khi bộ đội đã chiếm lĩnh các cứ điểm quan trọng ở TX Tuy Hòa. Nhân dân và chiến sĩ vui mừng nhìn lên đỉnh tháp, lòng vui khôn xiết khi quê hương được giải phóng. Người treo lá cờ trên đỉnh tháp Nhạn là chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội 22 súng cao xạ 12 ly 7. Người chụp lại khoảnh khắc lịch sử đó là nhà báo Hà Bình (sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989), anh là Phó Tổng Biên tập Báo Phú Yên).

Chuẩn úy
Nguyễn Sĩ Kỳ
năm 1975.

Ảnh do nhân vật cung cấp

thăng, một thăng đu dây xuống, cắm xong cờ đu dây lên rồi bay thăng chứ đầu dám treo. Minh tự hào lắm!

Học nghề ở chiến trường

18 tuổi, chàng thanh niên Hà Bình rời Nam Định, đi dọc Trường Sơn vào đến Phú Yên cuối năm 1965, đầu năm 1966, lúc quân Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam. Tình hình lúc này đã ác liệt rồi. Anh tham gia một số trận đánh phục kích các đoàn xe vận tải của địch ở đoạn từ Hòa Đa vào Tuy Hòa. Năm 1968, anh bị thương trong một trận đánh ở Hòa Quang. Cấp trên cho ra Bắc để chữa trị, nhưng anh xin ở lại vì bị thương ở chân, đi lại rất khó khăn. Hơn nữa lúc này anh đã “tình thương mến thương” với một cô văn công trẻ trung, xinh đẹp mới từ Tuy An lên, sau này gắn bó suốt cuộc đời với anh.

Anh được chuyển sang Tuyên huấn Tỉnh ủy, phục vụ các đồng chí lãnh đạo ở căn cứ Tỉnh ủy đóng tại Sơn Hòa. Lúc này Thông tấn xã giải phóng cử một tổ vào thành lập phân xã ở Phú Yên. Tổ có 3 người, cứ một người viết tin phải có một phóng viên ảnh đi cùng. Lúc này chụp ảnh chỉ có anh Hữu Ca, còn thiếu một phóng viên ảnh nên anh được điều động qua. Vậy là anh vừa tập chụp ảnh, vừa học dùng ánh sáng trời để rọi ảnh theo phương pháp thô sơ và chính thức bước vào nghề ảnh từ năm 1968. Sau này cấp trên rút 3 người trong tổ Thông tấn về lại Quân khu 5 nên ở Phú Yên chỉ còn lại mình anh vừa viết tin vừa chụp ảnh gửi lên quân khu và ra Bắc. Lúc này, anh chụp nhiều hình ảnh ở chiến trường và hình ảnh các đồng chí lãnh đạo ở chiến khu. Bức ảnh “Dân và quân Phú Yên chuyển cây gỗ mun từ rừng Phú Yên ra xây lăng Bác” hiện đang trưng bày ở bảo tàng là do anh chụp ở Sơn Định năm 1969.

Ngày 31/3/1975, khi đang ở căn cứ Núi Hương, xã Hòa Mỹ với các đồng chí lãnh đạo phục vụ chỉ huy các trận đánh chặn quân địch từ Tây Nguyên chạy xuống theo đường 5 thì có lệnh di chuyển về hướng TX Tuy Hòa,

(Xem tiếp trang 10)

Bức ảnh lịch sử: “Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn” trưa 1/4/1975 của nhà báo Hà Bình

DƯƠNG THANH XUÂN

Tròn 50 năm đi qua, chúng tôi may mắn có dịp gặp trò chuyện với tác giả bức ảnh và người chiến sĩ đã cắm lá cờ lên đỉnh tháp Nhạn năm ấy. Đáng mừng là cả hai vẫn còn khỏe mạnh và đang vui hưởng cuộc sống yên bình cùng con cháu. Hai ông hẹn sẽ gặp nhau ở Tuy Hòa vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Leo lên đã khó, leo xuống càng khó hơn

Hồi hộp lắm! Đó là tâm trạng của chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội 22 súng cao xạ 12 ly 7 thuộc Tỉnh đội Phú Yên. 18 tuổi, rời quê hương Thường Tín (Hà Tây cũ) vào chiến trường Phú Yên năm 1969 ở giai đoạn ác liệt sau chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, anh cùng bộ đội địa phương tham gia nhiều trận đánh ở Đồng Xuân, Tuy An... Lúc cao điểm, địch tăng cường phản công, cần quét, đơn vị phải lui về vùng rừng núi. Thiếu thốn, ốm đau, gian khổ đủ bề. Anh kể, có lúc anh bị sốt rét hành hạ cả tháng trời, đứng dậy không nổi, muốn đi phải hai tay chống hai gậy để lê bước. Không có gạo ăn, không còn rau xanh, kể cả củ sắn cũng hết. Chiến đấu ở vùng vừa lúa miền Trung là Phú Yên nhưng đơn vị phải nhận gạo từ Tây Nguyên xuống. Nhiều khi đi công gạo lại bị địch phục kích, nhiều đồng đội hy sinh.

Ngày 31/3/1975, khi đám tàn quân của địch từ Tây Nguyên chạy xuống ẩn náu ở TX Tuy Hòa thì đơn vị pháo cao xạ của anh nhận nhiệm vụ phối hợp với Tiểu đoàn 96 của Tỉnh đội Phú Yên sẵn sàng tiến vào giải phóng thị xã. Sáng sớm 1/4/1975, khi bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương từ các ngã tiến vào thị xã thì đại đội anh nhận nhiệm vụ phải

chiếm lĩnh ngay cao điểm núi Nhạn. Núi Nhạn lúc ấy toàn cây cối, là điểm cao, khu quân sự quan trọng giữa lòng thị xã. Từ trên núi có thể quan sát toàn bộ thị xã. Trước đó, trên đỉnh núi này địch đã có một đơn vị pháo binh đồn trú. Đại đội anh chiếm lĩnh ngay các hầm hào, công sự của địch và nhanh chóng triển khai lực lượng để sẵn sàng đánh trả máy bay địch có thể quay lại tái chiếm Tuy Hòa.

Từ trong công sự nhìn lên ngọn tháp Nhạn sừng sững mà trước đó trên đỉnh tháp địch đã cắm một lá cờ, anh Nguyễn Sĩ Kỳ nghĩ: Cần phải cắm một lá cờ lên đỉnh tháp để báo hiệu với mọi người rằng Tuy Hòa đã được giải phóng. Anh báo cáo với chỉ huy và cầm theo lá cờ Mặt trận lúc nào cũng sẵn trong ba lô của mình rồi đi nhiều vòng quanh ngọn tháp. Anh phát hiện mặt tháp quay về hướng đông bị

gió đông và mưa bắc gây xói lở nhiều nhất. Nhiều viên gạch ở phía này bị bong tróc, kể cả một vạt tháp trên cao cũng đã bị rơi rụng. Phía này bị mưa tạt nên ẩm ướt, lại thêm chim chóc ăn các loại trái bỏ hạt vào các kẽ nên có một số cây mọc, đâm rễ sâu vào thân tháp, có thể bám vào được. Cột lá cờ quanh bụng, hai tay anh bám vào các rễ cây, chân dò tìm các kẽ nứt của gạch để leo lên. Lên càng cao gió càng mạnh. Khi lên đến đỉnh, cắm được lá cờ vào cây cột mà trước đó địch đã cắm cờ, lòng anh thấy trào dâng sung sướng. Ngọn cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận phấp phất bay trong gió giữa bầu trời thảng tự thật đẹp. Đồng đội anh ở dưới chân tháp không ngớt hô vang: Chiến thắng! Chiến thắng rồi!

Từ trên cao, nhìn bao quát xung quanh thị xã lúc này khói nhiều nơi vẫn còn bốc lên, anh thấy mình và đồng đội đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Anh đã báo hiệu cho khắp nơi biết rằng quê hương đã được giải phóng. Năm ấy anh Nguyễn Sĩ Kỳ vừa tròn 25 tuổi, chưa có vợ.

“Leo lên đã khó, vậy lúc xuống thì làm thế nào?”, tôi tò mò hỏi.

“Gian nan lắm, run lắm!”, anh nói, và kể thêm: Lúc leo lên, chỉ nhìn lên rồi níu cây níu rễ leo lên, lại thêm động lực quan trọng là phải hoàn thành sứ mệnh, nên dù khó nhưng vẫn làm được. Còn khi xong việc rồi, không dám nhìn xuống luôn! Minh dò dẫm, khua chân xuống trước. Đặt chân được chỗ nào vững vàng rồi mới di chuyển cả người xuống. Cứ như thế, thời gian leo xuống còn nhiều hơn lúc leo lên. Sau này, gặp bà con sống dưới chân núi Nhạn, họ khen: Máy ông Việt Cộng giỏi thiệt, cái tháp trơn như vậy mà leo lên được để cắm lá cờ. Ngày trước “tụi nó” phải đi trực



Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình, chụp năm 1973 ở căn cứ Sơn Hòa. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp

Nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân giúp cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có những định hướng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, thực thi các nghị quyết sát với thực tiễn, nguyện vọng của người dân, nhất là trong quá trình trước, trong và sau tổ chức đại hội đảng các cấp.

THÚY HẰNG

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động

Để tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận của Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai kế hoạch nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Hòa La Chí Tùng cho biết để kịp thời nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Sơn Hòa đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương của Đảng, văn bản, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chi thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tổng hợp các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp. Mặt trận cũng phát huy vai trò các già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS; qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để nắm bắt kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến Nhân dân.

Ông Ksor Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Krông Pa (huyện Sơn



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Hữu Thế (thứ hai từ phải qua) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Hòa La Chí Tùng (bìa phải) trao đổi với cán bộ mặt trận và chính quyền xã Krông Pa về công tác nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn xã này. Ảnh: THÚY HẰNG

Hòa) cho hay: Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân đóng vai trò quan trọng, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Cùng với nắm bắt tình hình nhân dân, chúng tôi còn kết hợp tuyên truyền, kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Huyện Đồng Xuân thì xác định nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp phải toàn diện, cụ thể, trong đó chú trọng lựa chọn những vấn đề nóng, cấp thiết, bức xúc, những vấn đề còn tồn tại kéo dài chưa xử lý dứt điểm, được nhiều người dân và cử tri, già

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp không chỉ giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được sát sao hơn, mà nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời. Từ đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

làng, người uy tín có ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đối thoại với nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp,

nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện nhà.

Phản ánh chính xác tư tưởng các tầng lớp nhân dân

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc nắm bắt tình hình dư luận nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, hiện MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị... thông qua nhiều hình thức đa dạng như qua các hội nghị tiếp xúc cử tri; các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, buôn, tổ dân phố; đối thoại trực tiếp với người dân; qua công tác phối hợp giám sát đột xuất, trực tiếp, thường xuyên. Đặc biệt, cán bộ mặt trận thường xuyên sâu sát địa bàn dân cư, đội ngũ này chính là đầu mối hiệu quả để nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội. Thông qua đó, ủy ban MTTQ tổng hợp những vấn đề Nhân dân quan tâm để cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng giải quyết.

Để tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận của Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt và phản ánh nhanh chóng, chính xác tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bởi việc chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp không chỉ giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được sát sao hơn, mà nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời. Từ đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. □

Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2025 (gọi tắt là phong trào Đoàn kết sáng tạo).

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, năng lực tư duy của các tầng lớp nhân dân trong các lĩnh vực lao động,

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống, năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công tác.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên lựa chọn đề đăng ký và giới thiệu mô hình sáng kiến, ý tưởng mới đảm bảo các tiêu chí: Tính mới, tính phù hợp, tính tập thể, tính thiết thực, hiệu quả, tính kinh tế theo Quyết định 2143/QĐ-MTTW-BTT, ngày 16/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Gắn phong trào của tổ chức mình với phong trào Đoàn kết sáng tạo nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. THÚY HẰNG

TUY HÒA: Nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các thông tin chưa được kiểm chứng

Tin từ Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa cho biết, trước tình trạng lan truyền trên mạng xã hội các thông tin chưa được kiểm chứng về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 làm hoang mang dư luận, Ủy ban MTTQ thành phố đã cùng với các tổ chức thành viên thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, tuyên truyền, chia sẻ những thông tin chính thống trên các fanpage, mạng xã hội... đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến nay, lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ổn định, thống nhất, đồng thuận với chủ trương

của Đảng; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không xảy ra tình trạng chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Thời gian đến, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục sâu sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền và định hướng tuyên truyền trên không gian mạng và qua các hội nghị, sinh hoạt ở khu dân cư; kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân gửi đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết, phối hợp theo dõi, dự phòng các tình huống không để phát sinh điểm nóng, mất an ninh trật tự, nhất là trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. MẠNH THÚY

Ngành Xây dựng đóng góp quan trọng TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Đồng hành cùng quá trình hình thành, phát triển của tỉnh, ngành Xây dựng luôn giữ vững và khẳng định vị trí, vai trò là một trong những cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhiều lĩnh vực; từ đó có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu phát triển KT-XH của Phú Yên.

NHƯ THANH

Khởi đầu trong gian khó

Ngành Xây dựng của tỉnh bắt đầu hình thành vào khoảng tháng 4/1989 để thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu như: đường, công trình trụ sở..., phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước khi tái lập tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, ngày 1/7/1989, Sở Xây dựng được thành lập.

Nhớ lại những ngày đầu đầy khó khăn, KTS Hoàng Xuân Thường (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng) chia sẻ: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông của tỉnh lúc đó còn khá đơn sơ. Giao thông của Tuy Hòa chỉ có 3 tuyến đường chính gồm: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và Nguyễn Huệ, rộng khoảng 6m. Lực lượng cán bộ, kỹ thuật lại ít, toàn tỉnh chỉ có khoảng 10 kiến trúc sư. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, công tác quy hoạch được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Ngành đã tham mưu lựa chọn khu đất phía Đông đường Trường Chinh giáp đến đường Độc Lập hiện nay để lập quy hoạch, thi công san lấp mặt bằng, xây dựng trụ sở các cơ quan của tỉnh; đồng thời tạo quỹ đất cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có điều kiện xây dựng nhà ở để góp phần ổn định đời sống, yên tâm công tác. Từ các quy hoạch chấp vá, ngành đã từng bước hoàn thiện quy hoạch vùng, làm cơ sở triển khai lập các quy hoạch chi tiết, tiến đến phủ hết quy hoạch chi tiết trên toàn tỉnh.

Để tham gia xây dựng tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đóng vai trò chủ yếu trực tiếp thực hiện các công việc của ngành. Theo Sở Xây dựng, thời điểm này, toàn tỉnh có 8 đơn vị trực thuộc sở, gồm: Công ty Xây dựng Phú Yên (Công ty Xây dựng Bắc Phú Khánh cũ), Công ty Xây dựng TP Tuy Hòa, Xí nghiệp Tư vấn và khảo sát thiết kế (sau này là Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên), Công ty Vật liệu xây dựng, Công ty Phát triển nhà và đô thị, Xí nghiệp Máy kéo Phú Yên, Xí nghiệp Diatomit Tuy An, Ban Quản lý nhà máy nước. Như



Công tác phát triển ngành Xây dựng luôn gắn với sự phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Một góc đô thị Tuy Hòa được quy hoạch, đầu tư khang trang. Ảnh: NHƯ THANH

vậy, hầu hết lĩnh vực do Nhà nước quản lý thuộc ngành Xây dựng đều có doanh nghiệp nhà nước tham gia. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc điều hành thực hiện các công việc mà ngành đảm nhiệm.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý quy hoạch, xây dựng

Từ năm 1989 đến nay, ngành Xây dựng hoàn thành các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, góp phần thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị được triển khai theo hướng hiện đại với quy hoạch tầm nhìn mới, góp phần nâng cấp các đô thị của tỉnh.

Ông Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trên cơ sở xác định công tác quy hoạch - xây dựng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành và địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở phối hợp với các ngành và địa phương rà soát chương trình phát triển đô thị của từng đô thị như Đông Hòa, Sông Cầu để kịp thời đề xuất điều chỉnh, cập nhật bổ sung danh mục các dự án phát triển đô thị cho phù hợp với tình hình thực tế của từng năm và từng giai đoạn. Đây là cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để đề xuất các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị.

Những năm gần đây, ngành Xây dựng Phú Yên đã có sự chuyển biến rõ nét. Trước hết là sự thay đổi căn bản về chất của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công vụ; tham mưu và triển khai mạnh mẽ các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, sự phân cấp, phân công trong quản lý ngành một cách hợp lý đã tạo nên bước ngoặt đáng kể trong công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình xây dựng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Phú Yên.

Theo chiến lược phát triển chung của Chính phủ, ngành Xây dựng tập trung nâng cao năng lực để đảm nhận được toàn bộ các khâu quản lý, thiết kế, mua sắm, thi công các công trình xây dựng hiện đại, phức tạp, quy mô lớn và từng bước cạnh tranh. Trong đó tập trung phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ trong quản lý đầu tư xây dựng, thiết kế, thi công, quản lý chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, một trong những bước phát triển đột phá của ngành là việc ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ trong hoạt động đã mang lại hiệu quả vượt bậc. Tất cả đơn vị tư vấn đều ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, khảo sát địa hình, lập dự toán; góp

phần tăng độ chính xác, tin cậy trong thiết kế. Lĩnh vực thi công cũng được ứng dụng nhiều công nghệ mới, tạo nên những công trình chất lượng, thẩm mỹ cao như cầu Hùng Vương, cầu Đà Rằng mới... Lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng không ngừng được đầu tư, đổi mới và phát triển. Các dây chuyền sản xuất theo công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, tiêu tốn nhiên liệu, nguyên liệu, khoáng sản, hiệu quả thấp, gây ô nhiễm môi trường dần được thay thế.

Phát triển theo hướng hiện đại

Dựa trên Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã được Chính phủ phê duyệt, ngành Xây dựng Phú Yên xây dựng định hướng, giải pháp phát triển theo hướng hiện đại, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, tạo đột phá có tính liên kết, bổ sung và tạo động lực phát triển giữa các vùng. Mục tiêu chung đến năm 2030, ngành đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống thể chế, công cụ quản lý; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng; thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao; đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng cường xuất khẩu vật liệu xây dựng cao cấp, phát triển các vật liệu xây dựng mới. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn; xây dựng các đô thị carbon thấp giảm phát thải khí nhà kính, theo hướng đô thị xanh, có bản sắc, có tính tiên phong và dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển.

Theo ông Trần Xuân Túc, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, ngành Xây dựng tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ; khuyến khích cán bộ, công chức phát huy tinh thần sáng tạo, năng lực chuyên môn; sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu quả hoạt động theo nội dung định hướng, chỉ đạo. Toàn ngành tập trung hoàn thành chỉ tiêu cung cấp nước sạch cho người dân đô thị và nông thôn; triển khai các dự án nhà ở xã hội; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở; phát triển thị trường bất động sản để đảm bảo cân bằng cung cầu. □

Khởi nghiệp thành công TỪ NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Đang làm kỹ sư cơ điện tử cho một tập đoàn lớn ở TP Hồ Chí Minh, anh Trần Văn Khoa (SN 1994, thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) quyết định nghỉ việc, chọn cho mình con đường về quê khởi nghiệp từ nghề làm đậu dầm truyền thống của gia đình.

NGỌC HÂN

Sau nhiều năm kiên trì gầy dựng, hiện các sản phẩm truyền thống từ đậu của anh Khoa đã có chỗ đứng trên thị trường và được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Giữ lửa nghề truyền thống

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề truyền thống làm đậu phụ, từ bé Trần Văn Khoa đã chứng kiến cảnh ba mẹ miệt mài làm việc trong gian bếp nhỏ, nơi mỗi mẻ đậu được tạo ra không chỉ bằng công sức mà còn bằng cả tâm huyết. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ điện tử, có việc làm ổn định ở TP Hồ Chí Minh, nhưng Khoa quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp, mang theo khát vọng giữ lửa nghề truyền thống của gia đình, đồng thời mong muốn tìm ra giải pháp để hiện đại hóa quy trình sản xuất.

Khoa chia sẻ, ban đầu, anh cùng gia đình vẫn sản xuất đậu phụ theo phương pháp thủ công từ việc chọn lựa đậu tươi ngon đến ngâm nở, xay nhuyễn, nấu rồi đổ vào khuôn gỗ truyền thống. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và cả một niềm đam mê không lời, bởi vì mỗi mẻ đậu chứa đựng biết bao kỷ niệm và công sức của những người đi trước. Tuy nhiên, anh Khoa nhận ra rằng công việc này dù đẹp về tinh thần nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế như: sản lượng ít, quy trình chậm và dễ sai sót.

Với kiến thức chuyên môn đã được trau dồi, anh Khoa bắt đầu nghiên cứu



Anh Trần Văn Khoa và các sản phẩm truyền thống từ đậu của Công ty TNHH Nga Sơn Tofu.

Ảnh: NGỌC HÂN

ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất. Anh dành hàng giờ đồng hồ trong phòng thí nghiệm nhỏ của mình, lắp ráp và thử nghiệm các thiết bị điều khiển tự động, cảm biến nhiệt độ và hệ thống giám sát quá trình sản xuất. Mục tiêu của anh rất rõ ràng: Giữ nguyên hương vị truyền thống nhưng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua nhiều tháng ngày nỗ lực, anh Khoa đã thành công trong việc thiết kế một dây chuyền sản xuất tự động, cho phép điều chỉnh chính xác nhiệt độ, thời gian ngâm và tốc độ khuấy trộn hỗn hợp đậu, từ đó đảm bảo mỗi mẻ sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Theo anh Khoa, việc sản xuất từ thủ công sang tự động hóa không hề dễ dàng. Ban đầu nhiều người trong gia đình lo lắng rằng sự hiện đại hóa sẽ làm mất đi “linh hồn”, hương vị đậm đà gắn liền với cái tâm của người làm. Anh đã lắng nghe những lo ngại ấy và dần khẳng định rằng, công nghệ

Thành công của anh Trần Văn Khoa đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, trở thành hình mẫu cho nhiều bạn trẻ, chứng minh rằng sự sáng tạo và dám nghĩ, dám làm có thể biến những công việc truyền thống trở nên đột phá và hiện đại hơn. Không chỉ dừng lại ở việc cải tiến sản xuất, hiện anh Khoa còn liên kết xây dựng vùng nguyên liệu trồng đậu nành để tăng thêm thu nhập cho người dân; đồng thời tham gia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với những người đam mê công nghệ và truyền thống, khuyến khích họ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các nghề truyền thống khác.

Bà Đinh Thị Kim Tuyền, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

chỉ là công cụ hỗ trợ, giúp giảm bớt gánh nặng lao động mà vẫn bảo tồn được các bí quyết chế biến đã được truyền lại từ đời này sang đời khác.

“Tất cả công đoạn để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh (nấu hơi, ly tâm, làm đông, ép đậu phụ, ủ, đóng gói, bảo quản...) đều được thực hiện bằng máy móc tự động. Nhờ vậy, sản lượng tăng gấp nhiều lần, chất lượng sản phẩm đồng nhất; đặc biệt hương vị

truyền thống, đậm đà vẫn giữ nguyên, thậm chí còn được cải thiện hơn nhờ việc giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất”, anh Khoa phấn khởi nói.

Đầu tư, xây dựng thương hiệu

Nhận thức rõ việc muốn sản phẩm vươn xa, không thể sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát mà phải thành lập công ty để có cơ sở pháp lý đưa sản phẩm thâm nhập những thị trường khó tính, năm 2020, anh Khoa thành lập Công ty TNHH Nga Sơn Tofu (lấy tên ba mẹ để đặt tên công ty).

Vì là người trẻ nên anh muốn mang hơi thở của tuổi trẻ thổi hồn vào từng sản phẩm, anh Khoa tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua thêm trang thiết bị, nghiên cứu làm thêm các sản phẩm mới (tàu hũ nếp cẩm, tàu hũ nha đam...); đồng thời tích cực đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm qua các kênh: website, fanpage, tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Ngoài ra, để nâng tầm thương hiệu, khi biết đến Chương trình OCOP, được sự hỗ trợ của địa phương, anh Khoa mạnh dạn đăng ký tham gia đánh giá, lần lượt 4 sản phẩm làm từ đậu của cơ sở đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao và đang hoàn thiện hồ sơ để nâng hạng lên OCOP 4 sao.

Cũng từ đó, hiệu quả kinh tế của sản phẩm được tăng lên rõ rệt. Tổng doanh thu hàng năm lên tới hàng tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Nói về dự định trong tương lai, anh Khoa chia sẻ, sẽ sớm ổn định nguồn vốn, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nghiên cứu cho ra đời nhiều dòng sản phẩm hấp dẫn hơn; đồng thời tìm cách đưa sản phẩm truyền thống ra thị trường quốc tế.

“Tôi tự hào khi thấy rằng hành trình khởi nghiệp của mình không chỉ mang lại thành công về mặt kinh tế mà còn góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bản thân tôi luôn nhắc nhở rằng, dù công nghệ có phát triển vượt bậc đến đâu, thì cốt lõi của sản phẩm vẫn phải xuất phát từ niềm đam mê, lòng kiên trì và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất”, anh Khoa chia sẻ. □

Tập trung thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2025.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong quý I/2025, các cấp hội nông dân tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 21 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật HTX; thẩm định và giải ngân các dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn vốn trung ương với số tiền gần 600 triệu đồng; hỗ trợ xây

dựng 1 nhà Đại đoàn kết; bán trả chậm cho hội viên nông dân hơn 111 tấn phân bón các loại với số tiền 1,6 tỉ đồng...

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong quý II/2025. Trọng tâm là tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh lần VI, biểu dương nông dân tiêu biểu giai đoạn 2020-2025; triển khai hoạt động dịch vụ hỗ trợ phân bón trả chậm cho nông dân vụ hè thu 2025...

THÁI NGỌC

Nhân rộng mô hình Nông dân tự quản về an ninh trật tự

Theo Hội Nông dân tỉnh, để chủ động phối hợp và thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân và giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, những mô hình CLB Nông dân tự quản về ANTT, Nông dân với pháp luật đã được các cấp hội chủ động xây dựng và thành lập ở một số địa phương.

Đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hơn 100 mô hình CLB Nông dân tự quản về ANTT, Nông dân với pháp luật với gần 3.000 thành viên tham gia. Các mô hình này

đều có lắp đặt camera an ninh; trang bị tủ sách pháp luật; hoạt động của các mô hình này đã góp phần giảm 70-80% số vụ khiếu kiện tập thể, vượt cấp; hầu hết các vụ tranh chấp đất đai, thừa kế, mâu thuẫn trong gia đình, vi phạm ATGT... đều được thành viên CLB hòa giải từ khi phát sinh.

Năm 2025, các cấp hội phấn đấu xây dựng thêm 20 mô hình CLB Nông dân tự quản về ANTT và 5 mô hình Nông dân với pháp luật nhằm giúp hội viên và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết pháp luật.

KHÁNH VY



Chăm lo tốt đời sống, bữa ăn hàng ngày cho chiến sĩ mới

Hơn 200 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn BB85 (Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh) đang bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm giành kết quả cao nhất ở tất cả các nội dung, khoa mục trong 3 tháng huấn luyện.

LẠC HỒNG

Bảo đảm cơm ngon, canh ngọt

Tiểu đoàn BB85 vừa phát động đợt thi đua cao điểm trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 với chủ đề: “Tư tưởng tốt, hòa nhập nhanh, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Trung tá Hà Mạnh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn BB85 cho biết: Đợt thi đua lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn tiểu đoàn, đặc biệt là hơn 200 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 thể hiện trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ra sức học tập, rèn luyện, thi đua huấn luyện giỏi. Đợt thi đua này góp phần bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, yêu CNXH, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời qua đó tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, cán bộ chiến sĩ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2025.

Bước vào mùa huấn luyện, thời tiết cũng bắt đầu nắng nóng, nhiều lúc mưa gió bất thường, trong khi cường độ học tập, rèn luyện cao. Bởi vậy, việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, nơi nghỉ ngơi cho chiến sĩ mới được các cấp chỉ huy của tiểu đoàn đặc biệt quan tâm.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Phúc, kỹ thuật viên nấu ăn Tiểu đoàn BB85



Chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 thu hoạch bầu từ vườn tăng gia sản xuất của đơn vị. Ảnh: CTV

Tiểu đoàn BB85 cho biết: Để bảo đảm sức khỏe cho chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tốt, bếp ăn của đơn vị luôn phục vụ với tinh thần “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, “Thao trường anh dũng mồ hôi - Cơm ngon, canh ngọt, bếp tôi sẵn sàng”. Thực đơn bữa ăn của chiến sĩ mới được xây dựng khoa học, hợp lý, phù hợp với từng điều kiện thời tiết và cường độ sinh hoạt của bộ đội. Thức ăn được nấu từ các sản phẩm tăng gia sản xuất - chăn nuôi (TGSX-CN) của đơn vị và nguồn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, bếp ăn luôn chú trọng cảm quan các món ăn, như màu sắc, mùi vị, trạng thái, độ chín... Đồng thời bố trí bàn ăn khoa học, đẹp mắt; chia ăn đúng, đủ, đều theo tiêu chuẩn, định lượng quy định, bảo đảm cho bộ đội ăn no, ăn hết tiêu chuẩn.

Đối với chiến sĩ mới, những bữa cơm trong quân ngũ không chỉ được các anh nuôi chế biến ngon, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn là một trong những trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời binh nghiệp. Chiến sĩ mới Lương Công Quang, Đại đội BB2 chia sẻ: Ngày đầu nhập ngũ mọi thứ từ đi đứng, chào hỏi, giờ ăn, giấc ngủ, sắp xếp chăn màn nội vụ... với chúng tôi

Để bảo đảm sức khỏe cho chiến sĩ mới, tham gia huấn luyện tốt, bếp ăn của đơn vị luôn phục vụ với tinh thần “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, “Thao trường anh dũng mồ hôi - Cơm ngon, canh ngọt, bếp tôi sẵn sàng”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Phúc, kỹ thuật viên nấu ăn Tiểu đoàn BB85

đều mới mẻ. Trong đó, những bữa ăn hàng ngày, nhất là bữa cơm đầu tiên cùng đồng đội là một trải nghiệm đáng nhớ. Ngày ba bữa, cứ đến giờ ăn, chúng tôi xếp thành hàng chỉnh tề theo thứ tự, mỗi người cầm trên tay một bát, một đôi đũa tiến đến nhà ăn, ngay ngắn ngồi vào đúng vị trí. Cơm nóng, canh ngọt, mỗi người một khẩu phần ăn riêng biệt như nhau được các anh nuôi bố trí sẵn. Thức ăn có nhiều món với đầy đủ thịt cá, rau củ quả và có món tráng miệng. Mỗi bữa ăn đều thay đổi thực đơn, bảo đảm ăn no và ngon miệng. Những bữa cơm trong quân ngũ, những lúc “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường, những giờ lao động tăng gia sản xuất... là ấn tượng đẹp về tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà 85. Đây là hành trang để chiến sĩ mới chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường hướng tới tương lai, thi đua huấn luyện đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất

Để có những bữa cơm ngon miệng, đưa thêm thịt cá, rau củ quả vào bếp ăn hàng ngày cho bộ đội, hoàn thành kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới như mục tiêu đề ra, một trong những phần việc được Ban Chỉ huy Tiểu đoàn BB85 đã và đang tiếp tục được triển khai hiệu quả là hoạt động TGSX-CN gắn với nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội.

Theo trung tá Hà Mạnh Phương, trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025, Đảng ủy - Chỉ huy tiểu đoàn đã tham mưu với Thủ trưởng Trung đoàn BB888, đề xuất Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đầu tư 315 triệu đồng và huy động hơn 4.500 ngày công lao động của bộ đội để san ủi mặt bằng, xây dựng hoàn thành vườn TGSX tập trung của đơn vị tại Trường bắn thao trường huấn luyện Suối Cối (xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân). Đảng ủy tiểu đoàn cũng đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác TGSX-CN, nội dung chỉ rõ cấp ủy, chỉ huy các cấp phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, phát huy thế mạnh tiềm năng hiện có với tinh thần tự lực, tự cường. Theo đó, toàn đơn vị tích cực đẩy mạnh TGSX-CN theo hướng “Tập trung, khép kín, bền vững, hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường”. Sản phẩm TGSX-CN đưa vào bếp ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày và bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.

“Dự kiến sản phẩm TGSX-CN của đơn vị bảo đảm cho huấn luyện chiến sĩ mới từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc huấn luyện, riêng rau củ quả các loại thu hoạch khoảng 10 tấn, giá trị tương đương 85 triệu đồng; lãi từ TGSX-CN ước đạt hơn 55 triệu đồng, đáp ứng từ 85% trở lên nhu cầu rau xanh cho bộ đội. Đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và đạt thành tích cao trong tham gia hội thi “Vườn rau xanh, sạch, đẹp gắn với chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội” do Quân khu 5 tổ chức”, trung tá Hà Mạnh Phương cho biết thêm. □

Rút kinh nghiệm công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức rút kinh nghiệm công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2025.

Qua 2 ngày tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong điều kiện các cơ quan, đơn vị đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, cán bộ phân tán; với tinh thần trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và luyện tập theo đúng ý định, đạt được mục đích, yêu

cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu góp phần nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức chiến đấu của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nắm chắc những nội dung còn yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN LANG

Nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Sơn Hòa, Chi đoàn Viettel Phú Yên, Chi đoàn MB Phú Yên và CLB Thầy thuốc trẻ Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa tại xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa), như: Khám bệnh, tư vấn

sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời thực hiện công trình Ánh sáng thanh niên, lắp đặt 16 bóng đèn năng lượng mặt trời và công trình Đường cờ thanh niên với 100 lá cờ Tổ quốc; củng cố, làm đẹp khuôn viên Trường mầm non xã Sơn Nguyên...

LẠC HỒNG

Nắm vững luật để bảo vệ người lao động

HÀ THU

Nhiều điểm mới

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), những sửa đổi, bổ sung của các luật mang tính đột phá, giúp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ người lao động.

Luật Công đoàn 2024 mở rộng quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người làm việc không có quan hệ lao động; mở rộng quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là công dân nước ngoài... Luật cũng quy định cụ thể hơn quyền, trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; bổ sung quyền giám sát, phản biện xã hội của công đoàn. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 5 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn quy định: Người lao động Việt Nam có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn bao gồm cả người làm việc không có quan hệ lao động. Hay như bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 4 của luật này đã giải thích rõ cụm từ nghiệp đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, tập hợp những người làm việc không có quan hệ lao động, cùng ngành, cùng nghề hoặc những người lao động đặc thù khác...

Bên cạnh đó, cũng theo ông Quảng, Luật BHXH 2024 được sửa đổi nhiều điểm mới như xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, thụ hưởng BHXH; quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ; tăng cường trách nhiệm quản

lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính... Đồng thời, Luật BHXH 2024 cũng bổ sung nhiều quyền lợi cho người tham gia như trợ cấp hưu trí xã hội, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, nâng cao quyền lợi an sinh; thay đổi quy định hưởng chế độ ốm đau; mở rộng đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; tăng cơ hội được hưởng lương hưu của người tham gia BHXH thông qua việc giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm... Những thay đổi này không chỉ giúp người lao động có cơ hội tiếp cận chính sách tốt hơn mà còn góp phần ổn định đời sống khi hết tuổi lao động.



LĐLĐ tỉnh triển khai Luật Công đoàn, Luật BHXH năm 2024 (sửa đổi) cho cán bộ công đoàn toàn tỉnh. Ảnh: HÀ ANH

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Sắp tới, công tác tuyên truyền luật mới sẽ được tăng cường, giúp cán bộ công đoàn hiểu rõ nhiệm vụ và thực hiện tốt vai trò của mình, tích cực phối hợp với các cấp

chính quyền để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và phát triển”.

Luật Công đoàn 2024 có 6 chương, 37 điều, tăng 4 điều so với Luật Công đoàn hiện hành. Luật BHXH 2024 gồm 11 chương, 141 điều, tăng 2 chương, 16 điều so với Luật BHXH hiện hành. Hai luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Việc triển khai luật mới đang được các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, đảm bảo đưa chính sách đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Nhiều cán bộ công đoàn cho rằng khi luật được đưa vào cuộc sống, quyền và lợi ích

của công nhân, viên chức, lao động sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Ông Phan Đình Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP An Hưng (TP Tuy Hòa), nơi có 2.600 công nhân lao động với mức thu nhập trung bình gần 8 triệu đồng/người/tháng, cho biết: “Việc bổ sung các quyền lợi mới trong luật đã tạo hành lang pháp lý, giúp cán bộ công đoàn cơ sở mạnh mẽ hơn trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động. Luật mới đã quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong hỗ trợ hoạt động công đoàn, cũng như các chính sách linh hoạt trong BHXH, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và hưởng chế độ tốt hơn. Sắp tới, công đoàn công ty sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và tổ chức tổ tư vấn giải đáp thắc mắc cho công nhân”.

Tương tự, tại Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên (KCN Hòa Hiệp), bà Nguyễn Thị Nhó, Chủ tịch CĐCS công ty này bày tỏ sự đồng tình với những điểm mới của luật. Bà nhấn mạnh rằng điều đó sẽ giúp cán bộ công đoàn mạnh dạn phối hợp với chủ doanh nghiệp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công nhân về nhiều lĩnh vực như tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác.

Có thể thấy, việc triển khai Luật Công đoàn và Luật BHXH 2024 (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ các cấp công đoàn và người lao động. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. □

Gặp tác giả và nhân vật bức ảnh: “Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn”

(Tiếp theo trang 5)

tinh lý của Phú Yên vì các cánh quân cũng đang hướng về giải phóng thị xã. Sáng sớm 1/4/1975, anh theo đường 5 từ Phú Thứ xuống Phú Lâm và qua cầu Đà Ràng đi vào thị xã. Lúc này bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã chiếm lĩnh các cứ điểm của địch trong nội thị. Dọc đường, các loại quân trang, quân dụng, xe cộ các loại bị vứt bỏ ngổn ngang. Chọn một chiếc xe còn xăng anh chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo hướng về phía bờ biển nơi có tỉnh đường.

Năm 1973, lúc ở căn cứ anh đã tập chạy xe nên sử dụng khá thành thạo. Dọc đường, anh phát hiện hiệu ảnh Hưng Đạo, nơi mà trước đây anh có nhờ cơ sở đến đặt mua chiếc máy rọi ảnh đem lên căn cứ. Đã hơn 8 giờ sáng mà hiệu ảnh vẫn đóng cửa kín mít. Anh gõ cửa. Người mở cửa là ông Phan Đồng, em ruột của ông Phan Bá - còn có tên là Võ

Đông Giang - thành viên của Ban Liên hợp quân sự bốn bên thực hiện Hiệp định Paris. Vừa thấy người lính giải phóng, ông Đồng vội nói ngay: Gia đình tôi là gia đình có công cách mạng! Anh trấn an: Tôi là phóng viên chiến trường. Tôi đến để hỏi mượn ông một số phim để phục vụ công tác, tôi sẽ trả lại ông sau. Ông Đồng vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên nhìn anh, một ông Việt Cộng với ba cái máy ảnh lủng lẳng trên người, rất oai! Hồi ấy anh được trang bị khá hùng hậu: một máy Rollei magic 6x6 chụp phim nhựa 6x6 ly cổ điển, một máy Nikon và một máy Canon chụp phim 35 ly. Anh viết giấy mượn 10 cuộn phim 6x6 và 10 cuộn phim 35 ly, tạm đủ để tác nghiệp trong thời điểm lịch sử này.

Bức ảnh lịch sử

Đến Tỉnh đường, địch đã tháo chạy, anh chụp cảnh ngổn ngang áo quần,

giày dép, mũ sắt, súng đạn các loại của địch. Một chiếc máy bay trực thăng cũng bị bỏ lại vì không kịp cất cánh. Anh bấm máy không biết mệt. Sau này nhiều hình ảnh đã được đưa vào Bảo tàng Quân khu 5 và các bảo tàng khác. Anh gặp anh Trần Dự Phú - một nhà quay phim của Quân khu 5. Hai anh em rủ nhau lên tháp Nhạn, một điểm cao để nhìn cho rõ toàn cảnh thị xã. Vừa đi lại nghe nói bộ đội đang chuẩn bị cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn nên anh tăng tốc để kịp ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Đến nơi, thấy chuẩn úy Nguyễn Sĩ Kỳ, Đại đội phó Đại đội pháo cao xạ 12 ly 7 đang đi vòng quanh tháp để chọn điểm thích hợp leo lên tháp.

Nhà báo Hà Bình nhớ lại: “Chúng tôi hồi hộp nhìn anh Kỳ dò dẫm từng chút một leo lên tháp. Khi lên đến đỉnh, anh cầm lá cờ Mặt trận nửa đỏ nửa xanh lên cây trụ sắt mà trước đây địch

cũng dùng để cắm cờ, rồi một tay vịn cột cờ một tay giơ cao vẫy vẫy. Lá cờ bay phấp phật trong gió mang niềm vui chiến thắng. Lòng trào dâng cảm xúc, tôi bấm máy không ngớt tay. Tôi định dùng máy Rollei để chụp cho chuẩn nhưng máy này không ghéch lên cao được vì nắng trưa chói vào làm lóa ống kính nên đã dùng máy Nikon để chụp được nhiều phim. Mãi đến hôm nay, khi nhớ về khoảnh khắc lịch sử ấy lòng tôi vẫn không nguôi xúc động, tự hào vì được ở vào thời điểm quê hương giải phóng và hơn thế nữa, bằng nghề nghiệp của mình, đã để lại cho đời sau bức ảnh lịch sử”.

Năm 2021, UBND tỉnh đã vinh danh tác phẩm “Bộ đội cắm cờ trên đỉnh tháp Nhạn” và trao quyết định tặng thưởng cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên lần thứ IV. □

KIỂM SOÁT TỐT BỆNH HEN LÀ GÓP PHẦN GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ DO ĐIỀU TRỊ BỆNH HEN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG



Các tác nhân gây hen

- Khói thuốc
- Ô nhiễm
- Di truyền
- Vật nuôi
- Hoá chất sử dụng trong gia đình
- Thực phẩm nhiều dầu mỡ
- Thay đổi thời tiết

Những biến chứng nguy hiểm chết người

- Xẹp phổi
- Nhiễm khuẩn phế quản
- Tràn khí màng phổi
- Suy hô hấp

Cách phòng ngừa

- Tránh tiếp xúc các nguyên nhân gây Hen phế quản (lông vật nuôi, khói thuốc, bụi...).
- Thường xuyên tập thể dục.
- Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên.
- Sử dụng thực phẩm tăng sức đề kháng, không ăn thực phẩm gây dị ứng, nhiều dầu mỡ.
- Giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh.
- Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Xử trí cơn hen

- Tránh xa tác nhân gây bệnh.
- Ra nơi thoáng khí.
- Uống nhiều nước.
- Đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo các chuyên gia, các yếu tố gây tái phát cơn hen ở bệnh nhân bao gồm: hoạt động gắng sức, thay đổi thời tiết, viêm đường hô hấp, khói, bụi, nhiễm lạnh, hóa chất, tiếp xúc vật nuôi, phấn hoa, thức ăn, liên quan thai nghén, thuốc và cảm xúc. Bệnh nhân hen cũng thường mắc các bệnh dị ứng kèm theo như viêm mũi dị ứng, mề đay, dị ứng thức ăn, viêm kết mạc dị ứng, viêm da cơ địa...

Hãy đến cơ sở Y tế gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời bệnh hen phế quản.



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT PHÚ YÊN

ĐC: Đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

ĐT: 0257.3835134 - Web: phuyencdc.vn - Email: suckhoephuyen@yahoo.com.vn

Quảng cáo Báo PHÚ YÊN

BẢNG GIÁ TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

1. Đăng trang Thông tin - Tuyên truyền - Quảng cáo

Loại khung	Quy cách	GIÁ MỘT LẦN ĐĂNG (VNĐ)	
		2 màu	4 màu
Cả trang	25,5cm X 36cm	5.000.000	7.000.000
1/2 trang	25,5cm X 18cm	2.500.000	
1/3 trang	25,5cm X 12cm	1.700.000	
1/4 trang	12,5cm X 18cm	1.300.000	
1/6 trang	12,5cm X 12cm	850.000	
1/8 trang	12,5cm X 9cm	650.000	
1/16 trang	12,5cm X 4,5cm	350.000	
1/32 trang	12,5cm X 2 cm	200.000	
Logo/ Rao vặt	6 cm x 2 cm / Dưới 50 chữ	100.000	

2. Bài PR trên trang nội dung

Loại khung	Quy cách	GIÁ MỘT LẦN ĐĂNG (VNĐ)	
		Trắng đen	4 màu
Cả trang	25,5cm X 36cm	6.000.000	8.000.000
1/2 trang	25,5cm X 18cm	3.000.000	
1/3 trang	25,5cm X 12cm	2.000.000	
1/4 trang	12,5cm X 18cm	1.500.000	
1/6 trang	12,5cm X 12cm	1.000.000	

3. Chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trang nội dung

Loại khung	Quy cách	GIÁ MỘT LẦN ĐĂNG (VNĐ)	
		Trắng đen	4 màu
Cả trang	25,5cm X 36cm	5.000.000	7.000.000
1/2 trang	25,5cm X 18cm	2.500.000	
1/3 trang	25,5cm X 12cm	1.700.000	
1/4 trang	12,5cm X 18cm	1.300.000	

* Lưu ý:

- Bài PR, tuyên truyền chưa bao gồm chi phí viết bài; Nội dung cung cấp và gửi trước 2 ngày phát hành.
- Nội dung thông tin, quảng cáo đăng trên báo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo và tôn chỉ của tòa soạn.
- Quý khách liên hệ quảng cáo vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy phép quảng cáo hoặc giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Giấy phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đối với thuốc, thực phẩm chức năng.

Xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN PHÁT HÀNH, QUẢNG CÁO & DỊCH VỤ BÁO PHÚ YÊN

Địa chỉ: 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Email: quangcaobpy@gmail.com;

Điện thoại: (0257) 3841859 - 0948067667 - 0935209939

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÍN PHÁT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa
Địa chỉ: 12 Tổ Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2/ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tín Phát
Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3/ Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW màu sơn đen, biển đăng ký 78A-083.53, năm sản xuất 2016; nước sản xuất: Đức. Do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 12/3/2021 cho ông Nguyễn Văn Thiện.

* Nơi có tài sản: 12 Tổ Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

4/ Giá khởi điểm: 817.369.380 (Tám trăm mười bảy triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn, ba trăm tám mươi đồng).

5/ Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

6/ Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

7/ Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tín Phát - 76 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

8/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

9/ Bán hồ sơ và đăng ký tham gia: Trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ngày 21 tháng 3 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tín Phát

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tín Phát

ĐT: 0935.76.73.78 - 0906.506.007



HTX BÁNH TRÁNG PHÚ YÊN

Liên hệ mua hàng: 0932.720.196

Chiết khấu đại lý: 0909.649.503

BánhTrángPhúYên.COM

📍 Khu phố 1, phường Hòa Vinh, TX Đông Hoà, tỉnh Phú Yên

Việt Nam tăng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc



Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023. Ảnh: Chinhphu.vn

Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của LHQ vừa đưa ra báo cáo vào Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) cho thấy, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc, khi tăng 8 bậc so với năm 2024.

Theo đó, Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023. Đây là thứ hạng tốt nhất của Việt Nam kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu vào năm 2012. Việt Nam nằm trong số 19 nước có chỉ số tăng.

Trong đó, tại châu Á có Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Mông Cổ. Các nước còn lại trong nhóm trên còn có 12 nước ở Trung và Đông Âu, 2 quốc gia ở châu Phi và Nicaragua ở châu Mỹ La tinh. Tại châu Á, Singapore nổi bật ở vị trí thứ 34. Các nước trong khu vực xếp sau Việt Nam có Thái Lan (49), Nhật Bản (55), Philippines (57), Hàn Quốc (58), Malaysia (64), Trung Quốc (68), Indonesia (83), Lào (93), Ấn Độ (118) và Campuchia (124).

Báo cáo còn cho thấy Mỹ rớt xuống vị trí thấp nhất từ trước đến

nay. Mỹ tụt xuống vị trí thứ 24, là số điểm thấp nhất kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu vào năm 2012, khi đó nước này ghi nhận vị trí cao nhất là ở vị trí thứ 11. Xếp liền kề trước đó là Anh (23) và Đức (22).

Phần Lan được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ tám liên tiếp, khi người dân địa phương và các chuyên gia đánh giá cao những hồ nước lớn và hệ thống phúc lợi mạnh mẽ đã giúp cải thiện tâm trạng của người dân.

Các nước Bắc Âu đều nằm trong số 10 nước hạnh phúc nhất, với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển đứng sau Phần Lan, trong khi Phần Lan nay đã rời rộng khoảng cách dẫn trước so với á quân Đan Mạch. Costa Rica và Mexico lần đầu tiên lọt vào top 10, lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 10. Nhóm cuối bảng gồm Libăng (145), Sierra Leone (146) và Afghanistan (147).

Bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên dữ liệu của Gallup World Poll từ những người dân ở hơn 140 quốc gia. Các quốc gia được xếp hạng về mức độ hạnh phúc dựa trên các đánh giá cuộc sống trung bình của họ trong 3 năm trước đó, từ năm 2022-2024.

Đây là thứ hạng tốt nhất của Việt Nam kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu vào năm 2012. Việt Nam nằm trong số 19 nước có chỉ số tăng.

Cuộc khảo sát yêu cầu mỗi người tham gia chấm điểm cuộc sống của họ nói chung và xếp hạng dựa trên các đánh giá cuộc sống đó. Sau đó, báo cáo xem xét sáu biến số chính để giúp giải thích các đánh giá về cuộc sống, gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng. (Chinhphu.vn)

Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này vừa tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine, theo thỏa thuận được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là đợt trao đổi tù binh lớn nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 175 binh sĩ Ukraine đã được trao đổi với 175 binh sĩ Nga. Ngoài ra, Moscow cũng đã trao trả thêm 22 tù nhân Ukraine bị thương nặng cần được chăm sóc y tế khẩn cấp nhằm bày tỏ thiện chí. Theo Moscow, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận này.

Lần trao đổi tù binh diễn ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ để thảo luận về việc khôi phục mối quan hệ song phương, tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế.

Ngày 19/3, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Nga về những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời thông báo các nhóm kỹ thuật của hai bên sẽ gặp nhau tại Riyadh, Ả-rập Xê-út trong những ngày tới, để tập trung vào việc thực hiện và mở rộng lệnh ngừng bắn một phần mà hai nước đã đạt được.

(TTXVN/Vietnam+)

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tiến hành lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị cấp thẩm quyền xét đề nghị khen thưởng cấp nhà nước, cụ thể như sau:

I. Truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến:

Ông Nguyễn Duy Luân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban An ninh tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Phú Yên).

II. Khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đơn vị:

Huân chương Lao động hạng nhì: Ông Lê Thanh Lam, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Yên.

III. Khen thưởng thành tích theo công trạng Huân chương Lao động hạng ba:

1. Ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Thị ủy Đông Hòa;

2. Ông Phạm Ngọc Công, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

4. Ông Nguyễn Thanh Lam, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sông Hinh;

5. Ông Bùi Thanh Hoài, chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Sông Hinh;

6. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Hòa;

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên;

8. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

9. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

10. Ông Lê Anh Hoàng, chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

11. Ông Võ Khánh Ngọc, viên chức, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

12. Bà Trần Thị Thanh Chi, viên chức, Đoàn Nghệ thuật dân gian, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

13. Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

14. Bà Nguyễn Thị Vân, viên chức, Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

15. Bà Trần Hoa Thắng, Chánh Thanh tra Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

16. Ông Huỳnh Từ Nhân, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

17. Ông Nguyễn Hữu Từ, viên chức, Đoàn Nghệ thuật dân gian, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Sở VH TT & DL tỉnh Phú Yên;

18. Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

19. Ông Lê Hòa, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chông độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

20. Ông Nguyễn Tôn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

21. Ông Nguyễn Văn Ánh, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

22. Ông Trần Như Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

23. Bà Huỳnh Thị Mỹ Diệp, Phó Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên;

24. Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, nguyên Phó Giám đốc Sở TT & TT, tỉnh Phú Yên;

25. Ông Lê Văn Hiếu, Trưởng phòng Bạn đọc - Xã hội - Tư liệu, Tòa soạn Báo Phú Yên;

26. Bà Dương Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Phóng viên, Tòa soạn Báo Phú Yên;

27. Ông Nguyễn Quang Thuận, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Tòa soạn Báo Phú Yên;

28. Bà Trương Thị Phương Nam, kỹ thuật viên, Phòng Thư ký tòa soạn, Tòa soạn Báo Phú Yên;

29. Ông Phạm Ngọc Chung, phóng viên, Phòng Phú Yên điện tử, Tòa soạn Báo Phú Yên.

Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 28/3/2025 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.